

THÀNH ỦY CẦN THƠ

*

Số 1603-CV/TU

Tập trung chuẩn bị tổ chức

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ
lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cần Thơ, ngày 17 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Thông báo số 144-TB/VPTW ngày 07/8/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tại buổi làm việc cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (viết tắt là Đại hội Đảng bộ thành phố); Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành công văn trình Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, cho ý kiến tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố diễn ra từ ngày 23/9 đến ngày 26/9/2020. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Để Đại hội Đảng bộ thành phố diễn ra thành công tốt đẹp, theo đúng kế hoạch đề ra, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy thông báo đến các đảng viên đã được đại hội đảng của đơn vị mình bầu tham dự Đại hội Đảng bộ thành phố (cả đại biểu chính thức và dự khuyết) biết, chủ động sắp xếp chương trình công tác liên quan đến tổ chức và cá nhân mình để tham dự Đại hội Đảng bộ thành phố đầy đủ, bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Đại hội Đảng bộ thành phố, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đề nghị các cấp ủy đảng trực thuộc Thành ủy nghiêm túc thực hiện các nội dung theo Công văn này, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố; đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Đ/c Bí thư, Phó Bí thư TU (để báo cáo),
- Các ban xây dựng Đảng của Thành ủy,
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Phạm Văn Hiểu